
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๑7/๒๕๖๑ วันท่ี 24 ตุลาคม 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๔. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. อ.ดร.สุโข เสมมหาศักด์ิ รองคณบดี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๖. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๙. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๐. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
  



๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
  ๑.๑.๑ การเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดาํเนนิการ 

กรณีอธกิารบดแีละการเสนอแตง่ตั้งอธกิารบดทีี่มีอายุเกนิ 60 ป ี
เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2561 ตั้งแตเ่วลา 09.30 – 12.30 น.  
ณ ห้องประชมุศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน  
ชั้น 5 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 

 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0509 (5) 6/ว 1493 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  
ขอเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการดําเนินการกรณีอธิการบดีและการเสนอแต่งต้ังอธิการบดีที่มีอายุเกิน  
60 ปี ว่า ตามท่ีศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษากรณีการแต่งต้ังรักษาราชการแทนอธิการบดีที่มีอายุเกิน 
60 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีคําพิพากษาว่าบุคคลที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นอธิการบดี
รวมถึงผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าว น้ัน สกอ. มีความเห็นว่าคําพิพากษาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีและที่อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอแต่งต้ังอธิการบดีที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีข้อพิจารณา
เก่ียวกับการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าว ดังน้ัน สกอ. จึงได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ สกอ. ได้มีแนวทางการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวที่เหมาะสม ชัดเจน และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป สกอ. จึงได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมหารือ 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ช้ัน 5 
อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1  
 บัดน้ี การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการประชุมวันน้ันมีผู้เข้าประชุมประมาณ 
60 คน ประกอบด้วย 1) นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหรืออุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกรณีอธิการบดีและการเสนอแต่งต้ังอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปี 2) คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (กกอ.) และ 3) เลขาธิการ สกอ. และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย 
และเจ้าหน้าที่ เรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมได้แสดง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ว่ากรณีดังกล่าวน้ัน มี 2 ประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ 2) อายุผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดีซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งว่าจะต้องไม่เกิน 60 ปี โดยมีผลสรุปการหารือในที่ประชุม สกอ. 
ดังต่อไปน้ี 
  1) การแก้ปัญหาเชิงกฎหมาย แบ่งออกเป็นสองระยะ ได้แก่ (1) ระยะสั้น คือ นําเสนอรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว 
พุทธศักราช 2557 เพ่ือยุติปัญหาดังกล่าวและให้มีการปฏิบัติโดยไม่มีปัญหาในทางกฎหมายในอนาคตต่อไป 
และ (2) ระยะยาว คือ เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะ 



๔ 
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เรื่องคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งให้มีความชัดเจน
มากย่ิงขึ้น  
  2)  การแก้ปัญหาเชิงบริหาร มีสองแนวทาง ได้แก่ (1) เสนอกฤษฎีกาตีความว่าในทางปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะปฏิ บั ติ เรื่อง น้ีอย่างไรเ พ่ือให้ เ ป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานเดียวกัน   
(2) เน่ืองจากในขณะน้ีมีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ จํานวน ๒๒ คน และมี ๕ คน  
ที่ดํารงตําแหน่งก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ อีกทั้งยังมีอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปี ที่อยู่ระหว่างการรอนําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง อีกจํานวน 3 คน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังน้ัน เป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ ดังน้ัน ควรให้อธิการบดีที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เรียบร้อยแล้ว 
ดํารงตําแหน่งจนกว่าจะครบวาระ 
   ส่วนอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาของสภา-
มหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา- 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง จํานวน 3 แห่ง ซึ่งรวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วย โดยที่ประชุมมี
ความเห็นว่าให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาดังกล่าวทําหน้าที่รักษาราชการแทนในตําแหน่งอธิการบดีต่อไป 
จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ีให้เสร็จสิ้นหรือจนกว่าจะครบวาระ เน่ืองจากการดําเนินการทุกอย่างผ่าน
กระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับทุกประการ  
  3) ขอความร่วมมือสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งให้ชะลอการพิจารณาแต่งต้ังผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี
บริบูรณ์ ดํารงตําแหน่งบริหารที่ว่างเป็นการช่ัวคราวได้ก่อนจนกว่าการแก้ไขปัญหาทุกอย่างจะยุติเรียบร้อย  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่าเน่ืองจากกรณีน้ีจะเกี่ยวพันกับระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ัง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในวันน้ี ดังน้ัน จะมีผลเก่ียวเน่ือง
กับตําแหน่งผู้บริหารดังกล่าวหรือไม่ เน่ืองจากผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ เป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ เช่นเดียวกัน 

2. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าหากเป็นสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มิใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีกฎหมาย
เฉพาะของตนเองจึงไม่เข้าข่ายตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ความเห็นว่า เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเรียบร้อยแล้วก่อนมีคําพิพากษา  
และคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งจะนําเสนอ 
ผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยในวันน้ี จึงหารือว่าควรนําระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และแต่งต้ังคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหรือไม่ 

4. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากข้อสรุปของที่ประชุม สกอ. ในวันที่ 15 กันยายน 2561  
ที่ผ่านมาน้ัน ขอให้ชะลอการแต่งต้ังผู้บริหารที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ไว้ก่อนเพราะยังไม่มีข้อยุติในเรื่อง
ดังกล่าว โดยเลขาธิการ สกอ. จะได้ดําเนินการสรุปความคิดเห็นของที่ประชุมเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป 



๕ 
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5. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า  
จากผลการประชุมดังกล่าวน้ัน ให้ข้อสังเกตว่าศาลปกครองสูงสุดได้วางแนวปฏิบัติให้หน่วยราชการเรียบร้อยแล้ว 
ต่อกรณีการเข้าสู่ตําแหน่งอธิการบดีหรือตําแหน่งผู้บริหารของหน่วยราชการ ซึ่งบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
ไม่สามารถดํารงตําแหน่งได้ ส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรส่งให้กฤษฎีกาตีความอีกต่อไป สําหรับประเด็นการแก้ไข 
เชิงกฎหมายต่าง ๆ ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ตลอดจนตนเองเคยนําเสนอระเบียบวาระเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย  
จึงต้องการยกประเด็นน้ีมาพิจารณา เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจโดยชอบธรรม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 ดังน้ัน จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ว่าการที่จะนําเอาคําช้ีแจงหรือข้อเสนอแนะที่ไม่มีอํานาจต่อสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติน้ัน หากเกิดผลเสียหาย
สภามหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบ หลักกฎหมายมหาชนน้ันถึงแม้ว่าจะไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนเก่ียวกับการ 
เข้าสู่ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ก็ไม่สามารถตีความว่าจะกระทําได้ การเข้าสู่ตําแหน่งยังอาจเกี่ยวพันถึงเรื่อง
งบประมาณและค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกเรียกคืนต่อไปภายหลัง ตลอดจนขอติดตามและทวงถามการขอ
บรรจุระเบียบวาระการประชุมของตนเองต้ังแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ว่าได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใด อย่างไร 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ความเห็นว่าประเด็นน้ีเก่ียวพันกับเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ัง
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ที่ประชุม สกอ. ได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางประมาณ 3 – 4 ข้อ ซึ่งในทางปฏิบัติน้ันไม่
ควรขัดแย้งต่อคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานถือปฏิบัติ 

7. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าข้อมูลที่นําเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทราบน้ัน เป็นความเห็น
ของที่ประชุม สกอ. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เท่าน้ัน ยังไม่ได้เป็นคําสั่งแต่อย่างใด ขณะนี้ สกอ.  
อยู่ระหว่างการเสนอเร่ืองต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องรอการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าจะ
ดําเนินการอย่างไรต่อไป 

8. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
ขณะนี้ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบว่าได้ไปร่วมประชุมหารือแนวทางการดําเนินการกรณีอธิการบดีและการ
เสนอแต่งต้ังอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปี ตามท่ี สกอ. มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2561 และข้อมูลที่นํามาแจ้งน้ันเป็นเพียงความคิดเห็นของที่ประชุม สกอ. เท่าน้ัน สภามหาวิทยาลัยจึงควร
รับทราบเท่าน้ันและควรดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไปตามลําดับ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
- ไม่ม ี- 
 

  



๖ 
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๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

- ไม่ม ี- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
- ไม่ม ี- 

 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนื่อง 

 
- ไม่ม ี- 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
  - ไม่มี - 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 
  - ไม่มี - 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาค่อนข้างมาก รวมท้ังระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ 6.1 เป็นวาระลับ เพ่ือให้การประชุม
ดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาตนําไปพิจารณาในวาระท้าย โดยขอนําระเบียบวาระที่ ๔.๔ - ๔.๕ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ - ๔.๖.๓  และระเบียบวาระที่ ๕ ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ันจึงดําเนินการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ ๖ ตามลําดับต่อไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ และระเบียบวาระที่ 4.6.1 ไปพิจารณาในวาระท้าย  

และให้นําระเบียบวาระที่ ๔.๔ - ๔.๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ - ๔.๖.๓  และระเบียบวาระที่ ๕ ขึ้นมาพิจารณา
ก่อน จากน้ันจึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ ๖ 
ตามลําดับต่อไป 
 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 
 - ไม่ม ี- 
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 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 
 - ไม่ม ี- 

 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 

 
  ๔.๖.๒ (ร่าง) แผนพฒันาบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ป ี 

พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๓ ฉบบัปรบัปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วย ก.บ.ม. ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรียบร้อยแล้ว  

ดังน้ัน กองบริหารงานบุคคลจึงขอนําเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๒ 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้สอบถามว่า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 – 2563) 
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 มีการปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง และมีประเด็นใดท่ีเพ่ิมเติม แตกต่างจากปีที่ผ่าน
มาในประเด็นใด อย่างไร ซึ่งไม่ได้ระบุหรือแสดงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบ ดังน้ัน ควรนําประเด็น
การปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมาระบุไว้ให้ชัดเจน  

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าประเด็นหลัก 
ที่เพ่ิมเติมเข้ามาจากปีก่อน คือ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เน่ืองจากในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลมาก่อน และในส่วนที่มีการปรับปรุง คือ ประเด็นของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกในช่วงต้นของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและในสถานการณ์ปัจจุบันที่เคยมีการวิเคราะห์มาแล้ว 
ครั้งหน่ึง ดังน้ัน จึงนํามาวิเคราะห์ซ้ําอีกคร้ัง 

๓. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ข้อคดิเห็นว่าเรื่องแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลน้ันเป็นเรื่องที่สําคัญ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของ สกอ. โดยตรง 
หากมหาวิทยาลัยไม่มีการกํากับ ติดตาม ก็อาจจะทําให้ปล่อยปละละเลยไป เน่ืองจากมีภารกิจหลายด้าน ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการหรือแนวทางการดําเนินงานเพ่ือติดตามและยํ้าเตือนเป็นรายบุคคลว่าถึงระยะเวลา 
ที่จะต้องเตรียมการเพ่ือขอกําหนดผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะเก่ียวโยงถึงหลักสูตรและงานวิจัยต่าง ๆ นับว่า 
เป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่าควรสรุปและระบุข้อความไว้ท้ายตารางให้เห็นว่าได้ดําเนินการตามเง่ือนไขการพิจารณา
คุณสมบัติครบถ้วนแล้วหรือไม่ เช่น หากครบตามเง่ือนไขระยะเวลาแล้วจะมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  



๘ 
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รองศาสตราจารย์ จํานวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ สกอ. ได้กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ 
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการในส่วนใดเพ่ือวางแผนดําเนินการขั้นตอนต่อไปอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 
โดยเฉพาะจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไรให้อาจารย์ทําวิจัยและมีผลงานทางวิชาการได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

๕. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ให้ความเห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการควรมีช่องทางความก้าวหน้าในงานที่ควบคู่กันไป  
ไม่ควรเหลื่อมล้ํา และได้รับประโยชน์ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 

๖. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการให้กับบุคลากร แต่อาจจะเป็นความไม่เข้าใจของ
อาจารย์เองที่ไม่ส่งข้อมูลให้กับกองบริหารงานบุคคล ทําให้ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับน้ีอาจจะคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริง เน่ืองจากพบว่ารายช่ือในเอกสารฉบับน้ีอาจารย์บางคนได้จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนฯ 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่กลับไม่ปรากฏข้อมูลในเอกสาร ดังน้ัน ในฐานะคณบดีคณะครุศาสตร์จะรับไปดําเนินการต่อ
ในส่วนของคณะครุศาสตร์ โดยจะทําหนังสือแจ้งต่ออาจารย์เพ่ือให้รับทราบข้อมูลและให้เกิดความเข้าใจในทิศทาง
เดียวกันต่อไป 

 จากน้ันให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรพิจารณาปรับปรุงตัวช้ีวัดของโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนผลงานทางวิชาการ เน่ืองจากโดยส่วนตัวพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรมีเพียงคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสายวิชาการเท่าน้ัน คู่มือควรเป็นเพียงส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึงที่ขาดหายไปเห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจต้อง
กําหนดนโยบายให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้นในเรื่องของการที่จะได้ผลงานวิชาการของบุคลากร ซึ่งในอดีตเมื่อ 4 – 5 ปี
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเคยดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาชุดหน่ึง และให้ลงนามข้อตกลง
ทางด้านผลงานวิชาการระหว่างอาจารย์กับอธิการบดี ซึ่งคิดว่ากระบวนการดังกล่าวประสบความสําเร็จ
พอสมควร หรือหากมหาวิทยาลัยจะมอบให้คณะเป็นผู้ดําเนินการก็ควรระบุให้ชัดเจน รวมถึงงบประมาณ 
ที่อาจจะต้องสนับสนุนต่อคณะเพ่ือดําเนินการเร่ืองดังกล่าว ฉะน้ัน จะดําเนินการอย่างไรให้กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด  
มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรสรุปถึงผลลัพธ์ที่ได้ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ว่าได้ดําเนินการอะไรมาแล้วบ้าง 
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ให้ระบุไว้ด้วย รวมถึงข้อมูลที่อธิการบดีได้เคยทําสัญญากับอาจารย์ 
เป็นรายบุคคล ข้อมูลส่วนน้ีไม่มีปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะเร่ืองของการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ควรนํามาเป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาบุคลากร ดังน้ัน หากจะวิเคราะห์ควรวิเคราะห์ให้เห็นว่าช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา
น้ันผลการดําเนินงานตามแผนเป็นอย่างไร มีทิศทางเป็นอย่างไร จะทําให้ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรฯ ดังกล่าว 
มีความสมบูรณ์และมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ระยะเวลาสองปี 
ที่ผ่านมาน้ัน แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่มีความชัดเจนมากนัก แต่ในภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น บุคลากร
สายวิชาการมีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละหก ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนได้ผ่าน 
ความเห็นชอบดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นจํานวนมากขึ้นเพราะมีระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่รองรับ
ชัดเจน  
  



๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๙. อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตว่า
เป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยน้ัน เพราะเหตุใดจึงมีจํานวนที่ลดลง อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลปรากฏให้เห็นเก่ียวกับการเพ่ิมคุณวุฒิ 
ของบุคลากร 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
  ๔.๖.๓ (ร่าง) กรอบอตัรากาํลงับคุลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ และ (ร่าง) มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 เรียบร้อยแล้ว 

ดังน้ัน กองบริหารงานบุคคลจึงขอนําเสนอ (ร่าง) กรอบอัตรากําลังฯ ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๓ 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางที่จะทําให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจาก
ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น เช่น มีการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 

๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องเข้าใจหลักการของการจัดทํากรอบอัตรากําลัง คือ อัตรากําลังที่คาดหวังไว้ในอนาคต  
ซึ่งอาจจะได้หรือไม่ ต้องพิจารณาจากเหตุผลหลายประการ เช่น งบประมาณ เหตุผลและความจําเป็น เป็นต้น 

๓. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่า
ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมิน คือ ตัวเลขคร่าว ๆ กําหนดไว้ค่อนข้างกว้าง ดังน้ัน ควรระบุอัตรากําลังในปัจจุบัน
เทียบกับกรอบอัตรากําลังที่คาดหวังในอนาคตไว้ในหมายเหตุตอนท้ายของทุกหน่วยงานให้ชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจต่อไป 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 1) ในอนาคตหากนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดําเนินงาน
สัดส่วนของการใช้คนน้ันควรลดลง 2) ควรนําข้อมูลของแนวโน้มจํานวนประชากร/แนวโน้มจํานวนนักศึกษา 
มาใช้ในการวิเคราะห์ ตลอดจนภาควิชา/คณะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันควรนํามาหลอมรวมกันซึ่งจะเก่ียวพันกับ
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เรื่องงบประมาณและยุทธศาสตร์ต่อไป 3) หากดูข้อมูลหน้า 23 ยกตัวอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มรายวิชาร่วมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศึกษาทั่วไป) ปรากฏว่าอัตรากําลังเพ่ิมใหม่ที่พึงมีสูงถึง 
120 คน ซึ่งเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมาก ทั้งน้ี สามารถใช้บุคลากรในภาควิชามาทําการเรียนการสอนได้ 
โดยเฉพาะศึกษาทั่วไปน้ันในอนาคตมีแนวโน้มที่จะนํารายวิชาที่คล้ายคลึงหรือสอดคล้องกันมายุบหลอมรวมกัน 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กล่าวช่ืนชมท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) กรอบอัตรากําลังบุคลากรฯ และ (ร่าง) มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงและสามารถมองเห็นภาพรวมว่า
ปัจจุบันเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมาอย่างไร ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง สามารถ
นําข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้เป็นอย่างดี สิ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดี
อีกประการหน่ึง คือ การจัดทํางบประมาณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงสามปีที ่
ผ่านมาน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป็นอันดับหน่ึงของกลุ่ม 
ราชภัฏทั่วประเทศ ดังน้ัน ในการดําเนินงานต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลที่คอยรองรับและคอยสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน  
จึงต้องการให้ดําเนินการเช่นน้ีต่อไป 

๖. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร กล่าวว่า เมื่อเห็นข้อมูลตัวเลขเหล่าน้ีทําให้เข้าใจและสามารถเห็นทิศทางต่าง ๆ ที่จะดําเนินการต่อไปได้ 
ในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์กําลังเริ่มเข้าสู่กฎเกณฑ์และกติกาของคุรุสภาที่ให้จัดห้องเรียน
สําหรับนักศึกษาห้องละไม่เกิน 30 คน ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1 ของแต่ละปี อาจารย์ต้องรับภาระการสอน
อย่างมาก ซึ่งตนในฐานะคณบดีคณะครุศาสตร์น้ันกําลังพิจารณาและตัดสินใจว่าจะขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย
ดีหรือไม่ เพราะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถ่ีถ้วนเน่ืองจากจะเก่ียวพันถึงงบประมาณและอ่ืน ๆ ที่จะตามมา 
ในอนาคต ฉะน้ัน ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าคณะครุศาสตร์ได้จ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการค่อนข้างมาก  
หากข้อมูลต่าง ๆ และจํานวนนักศึกษาเริ่มคงที่ ตนเห็นว่าคณะครุศาสตร์ต้องรับอาจารย์เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนเท่าที่
จําเป็น  

 กรณีของบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์จะมีประมาณร้อยละ 48 ของอัตรากําลัง 
ที่พึงมี ซึ่งอัตรากําลังที่พึงมี คือ 26 คน ในขณะที่ปัจจุบันมีบุคลากรเพียง 12 คน ทั้งน้ี การมีกรอบอัตรากําลัง
น้ันเป็นสิ่งที่ดี แต่จะดําเนินการอย่างไรให้หัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนนําความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ในสังกัดออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากหากรับบุคลากรเข้ามาเพ่ิมและเกินจากภาระงานอาจทําให้
เกิดปัญหาที่ตามมาในอนาคตได้ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่มีกรอบอัตรากําลังที่แสดงให้เห็นตัวเลขและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจน จึงเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งเดียวที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนบุคลากรท่ีพอเพียงกับการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นผลดีของการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังดังกล่าว ทําให้มหาวิทยาลัยไม่ประสบปัญหาการเลิกจ้างบุคลากรเหมือนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอ่ืน นอกจากน้ีการสรุปข้อมูลของบุคลากรสายวิชาการต้องให้เหมือนกับของบุคลากรสายสนับสนุน  
โดยให้ระบุว่าอัตราน้ีมีคนครองก่ีคน มีอัตรากําลังที่ว่างอยู่ก่ีตําแหน่ง ตําแหน่งที่ว่างแต่ไม่มีเงินก่ีตําแหน่ง  
เป็นต้น แต่ต้องเข้าใจว่ากรอบอัตรากําลังน้ันเป็นเพียงอัตราที่พึงจะเป็นเท่าน้ัน การที่จะสามารถดําเนินการได้หรือไม่
ต้องนําเงินงบประมาณที่ได้รับจากเงินอุดหนุนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
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๘. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรมีบทสรุปที่ชัดเจนในข้อสุดท้ายของตอนที่ 4 ว่างบประมาณที่ได้รับในส่วนของการบริหารงานบุคคล 
ได้รับเท่าใด และมีการใช้ไปเท่าใด อัตราที่ว่างและงบประมาณที่เหลืออยู่มีจํานวนเท่าใด ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก 
ในการพิจารณาบรรจุบุคลากรเพ่ิมเติม 

๙. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถาม 
ถึงอัตรากําลังที่พึงมี จํานวน 967 คน ตามเอกสารหน้า 25 น้ัน มีการคํานวณอย่างไรเน่ืองจากได้ลองคํานวณ
ตามสูตรการคํานวณอัตรากําลังที่พึงมี หน้า 8 – 9 ก็ได้ตัวเลขไม่ตรงกับจํานวน 967 คน จึงเสนอให้แสดง
ตัวอย่างการคํานวณไว้ที่ภาคผนวก เพ่ือให้เห็นว่าได้นําตัวแปรใดมาใช้ในการคํานวณบ้าง และจะได้ทราบที่มา 
ที่ไปของการคํานวณอัตรากําลังดังกล่าว 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร เสนอว่าควรมีตําแหน่งทางด้านจิตวิทยาเพ่ิมเติม เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ค่อนข้างใหญ่  
มีบุคลากรและนักศึกษาจํานวนมาก จึงเห็นว่าตําแหน่งน้ีมีความจําเป็น อีกทั้งควรเพ่ิมตําแหน่งเจ้าหน้าที่หอพัก
หรือแม่บ้าน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยกําลังมีระบบหอพักเข้ามา จึงอาจเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือรองรับการดําเนินงาน 
ในอนาคต 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จะนําไป
พิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง หากสามารถเพ่ิมตําแหน่งตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะได้ 
จะดําเนินการเพ่ิมเติม แต่หากไม่สามารถเพ่ิมจํานวนตําแหน่งได้จะทบทวนหน้าที่และภาระงานของบุคลากร 
ที่มีความใกล้เคียงกันเพ่ือปรับเพ่ิมภาระงานตามความเหมาะสมต่อไป 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เห็นด้วยว่าควรเพ่ิมตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจําหอพักเพ่ือจะได้ดูแลนักศึกษา
หอพักต่อไป 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ความเห็นว่าควรเพ่ิมเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีความพิการ เพ่ือสนองตอบนโยบาย 
ของชาติในเรื่องของการให้โอกาสแก่ผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางการได้ยิน เป็นต้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
  



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
๕.๑   การเปลี่ยนตําแหนง่ของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ จํานวน ๑ ราย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนตําแหน่ง ของ นายภาสกร แห่งศักด์ิศรี จากเดิม เลขที่ตําแหน่ง ๐๐๘๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัด สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน ๒๕,๒๙๐ บาท 
เปลี่ยนเป็น เลขที่ ตําแหน่ง ๑๒๒๖ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัด สํานักงานคณบด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน ๒๕,๒๙๐ บาท 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
มติสภามหาวิทยาลัย  

 รับทราบ การเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑ อัตรา คือ  
นายภาสกร แห่งศักด์ิศรี จากเดิม เลขที่ตําแหน่ง ๐๐๘๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัด 
สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน ๒๕,๒๙๐ บาท เปลี่ยนเป็น เลขที่
ตําแหน่ง ๑๒๒๖ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัด สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน ๒๕,๒๙๐ บาท 
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ระเบียบวาระที่ 4.6.1 
และระเบียบวาระที่ ๖ ตามลําดับต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ระเบียบวาระที่ 4.6.1 และระเบียบวาระที่ ๖ 
ตามลําดับต่อไป 

 
๔.๓   พิจารณาแต่งตั้ง 
  
 ๔.๓.๑ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแตง่ตั้งคณบดวิีทยาลัยนานาชาต ิ

 
เน่ืองจากระเบียบวาระน้ีเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ให้ทันการปฏิบัติ จึงได้มีการรับรองรายงาน 

การประชุม เฉพาะระเบียบวาระน้ีไปเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 32 (2)   

ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 
15/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 โดยจัดทําเป็นเอกสารแยกเล่ม 

 
  



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 
 - ไม่ม ี- 

 
 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 
 - ไม่ม ี- 
 
 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 

 
  ๔.๖.๑ การขออนุมัตกิําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย (วาระลบั) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๖.๑ พิจารณาการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตัง้พนกังานมหาวิทยาลัย 
ใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึ้น ตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน จํานวน 1 ตาํแหนง่  
และตําแหนง่ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณปีฏบิตัิงานเฉพาะด้านหรอืเฉพาะทาง  
ระดบัชาํนาญการ จํานวน 1 ตาํแหน่ง (วาระลับ) 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 

๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ  
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคาร 
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑1.47 น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


